

ประจำวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2559

พาณิชย์ออกเดินสายเจรจาขายข้าวมันใจยอดส่งออกปี'59 มากกว่า 9.5 ล้านตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้จะเป็น หัวหน้าคณะในการเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีน ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาเรื่องการทำสัญญาซื้อขายข้าวจำนวน 1 ล้านตัน สำหรับข้าวล็อตดังกล่าวเป็นการคุยต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายไปแล้ว 1 ล้านตันแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยปริมาณข้าวดังกล่าวอยู่ภายใต้เอ็มโอยู ที่รัฐบาลจีนได้ทำไว้กับรัฐบาลไทยที่ตกลงจะซื้อข้าวจากไทยจำนวน 2 ล้านตัน จากการที่ไทยตกลงที่จะทำโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย แก่งคอย มาบตาพุดซึ่งการเจรจาจะเน้นไปที่เรื่องข้าวก่อน

"ทางกระทรวงพาณิชย์จะเจรจาดูจากกระทรวงคมนาคม ที่มีกำหนดการจะหารือเรื่องโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงกับจีนในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้ หลังจากไทย ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนโครงการนี้มาเป็นฝ่ายไทยลงทุนทั้งหมด โดยให้จีนทำการก่อสร้างให้"

โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการลงนามระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน กรณีการจัดซื้อรถไฟและสินค้าการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา โดยกรณีข้าวจะซื้อประมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้กรอบการขายแบบรัฐต่อรัฐ รวมทั้งยังมียางพารา 2 แสนตัน และส่งมอบใน ปี 2559 ขณะที่สัญญาค้างเก่าข้าว 1 ล้านตัน สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้ส่งมอบ 1 แสนตันสุดท้ายเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่านอกจากการหารือเรื่องการทำสัญญาซื้อขายข้าวแล้ว จะมีการหยิบยก เรื่องการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าเกษตรเหล่านี้ จีนมีความต้องการอยู่แล้ว สำหรับการส่งออกข้าว ปีนี้ไทยอาจจะส่งออกได้มากกว่า 9.5 ล้านตัน เพราะไทยยังมีศักยภาพในการส่งออกข้าวได้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าว(นบข.) ได้เปิดกว้างวิธึระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้มีความยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งนอกจาก จะขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี และการเปิดประมูลขายเป็นการทั่วไปแล้ว ล่าสุดได้อนุมัติให้มี การขายตรงได้ โดยคณะอนุกรรมการระบายข้าว กำลังพิจารณา กำหนดที่ไอราร์การเปิดขายตรง ให้ผู้ซื้อที่มีตลาดส่งออกที่แน่ชัด เสนอชื่อมาที่กระทรวงพาณิชย์

"ที่ไอราร์เปิดขายตรงจะกำหนดเกณฑ์ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งผู้ซื้อในประเทศและเทรดเดอร์ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้แสดงความสนใจสอบถามมาตลอด เช่น เทรดเดอร์ในตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งการกำหนดปริมาณการ ขอซื้อน่าจะเป็นลวดใหญ่ในหลักหมื่นตันขึ้นไป และจะต้องมี ออเดอร์มายืนยัน โดยเมื่อร่างเกณฑ์เสร็จแล้วจะเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่มีนายกรัฐมนตรึพิจารณาต่อไป"

นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ไทยมีแผนจะเดินทางไปประเทศ แอฟริกาใต้ และโมซัมบิก เพื่อขยายตลาดข้าวในทวีปแอฟริมากมากขึ้น เช่น แองโกลา โดยเฉพาะโมซัมบิกเคยซื้อข้าวจากไทยถึง 6 แสนตันต่อปี แต่ขณะนี้ เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจจะลดตัวทำให้มีปัญหาการซื้อข้าวได้น้อยลง เพราะใช้ซื้อขายรูปดอลลาร์สหรัฐ

"โมซัมบิกนับเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในการขยายโอกาสการค้าและการลงทุนเนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบอัญมณี ประมง และแร่ธาตุจำนวนมาก และกระทรวงการต่างประเทศกำลังจะเปิดสถานทูตไทยในกรุงมาปูโต(Maputo) เพราะนักธุรกิจไทยจำนวนมากได้เข้าไปทำการค้าการลงทุน อยู่แล้ว เช่น ปตท.สผ., อิตัลไทย และกลุ่มธุรกิจอัญมณี"

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ตลาดตั้งตัวกดดันพ่อค้า แย่งซื้อข้าว

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าว เปิดเผยว่า การประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.2 ล้านตัน ที่กระทรวงพาณิชย์จะเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นซองคุณสมบัติและซองราคาระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.นั้น คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้นำปลายข้าวซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดออกมาประมูล 7 แสนตัน

"ขณะนี้ตลาดปลายข้าวอยู่ในภาวะตึงตัว เห็นได้จากราคาปลายข้าวปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาปลายข้าวหอมมะลิ (ข้าวใหม่) อยู่ที่ 13 บาท/กิโลกรัม (กก.) ส่วนราคาปลายข้าวขาวอยู่ที่ 10 บาท/กก." แหล่งข่าวเปิดเผย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลยังเหมือนเดิม คือ จะห้ามไม่ให้บริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตต่างๆ เข้าร่วมการประมูล เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวได้มาจากการระดมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เป็นผู้เห็นชอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการชี้แจงเงื่อนไขการเปิดประมูลข้าวเมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทเจียเม็ง ขอให้ปรับปรุงเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้บริษัทที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลร่วมประมูลข้าว เพราะไม่เป็นธรรม เนื่องจากคดีความยังไม่ถึงที่สุด เพราะต้องรอศาลตัดสินขั้นสุดท้าย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

แจงเงื่อนไขประมูลข้าว 1.2 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.ได้อนุมัติให้เปิดระขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเป็นรอบที่ 3 ในปี 2559 ได้ โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้มีปริมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นการประมูลข้าวลอตใหญ่ของรัฐ โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูล ประกอบด้วยข้าวสาร 2 ส่วน คือ ข้าวที่เป็นปลายข้าว ข้าวท่อน ประมูลแบบยกคลัง ปริมาณ 8.7 แสนตัน และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวทุกเกรดที่อยู่ในคลัง ซึ่งเป็นข้าวที่กองพะยิง กองล้ม และได้รับความเสียหาย ปริมาณ 3.3 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าว 14 ชนิด รวม 121 คลัง ใน 30 จังหวัด โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเข้าดูสภาพข้าวในคลังได้ ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม

ทั้งนี้ จะเปิดให้ผู้สนใจ ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม ก่อนประกาศผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และเปิดยื่นซองประมูล ในวันที่ 19 พฤษภาคมตามลำดับ โดยการเปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูลในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประมูลคึกคัก โดยในครั้งนีมีการปรับเงื่อนไขให้มีความชัดเจนสามารถรับมอบข้าวได้รวดเร็วขึ้นในทางปฏิบัติ รองรับการขยายข้าวในปริมาณมากได้ โดยการรับมอบข้าวให้ครบปริมาณการประมูล ทั้งในส่วน ของ องค์การคลังสินค้า หรือ อคส.และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก.

อย่างไรก็ตาม พบปัญหาข้าวในบางครั้งได้รับความเสียหายจากพายุ มีการขนย้ายข้าวออก ทำให้ปริมาณไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในเงื่อนไขการประมูล โดยได้สั่งการให้ อคส.ตรวจสอบบัญชีที่แท้จริงและรีบแจ้งมายังกรมการค้าต่างประเทศก่อนเปิดประมูล และหากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน ให้ยกเลิกการประมูลในส่วนนั้นไปก่อน

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ห่วงสต็อกข้าวรัฐบวมทำราคาตก หอมมะลิดึงด้วยพ.ค.นี้

นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารการค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจอาหารและสินค้าทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า สำหรับยอดขายข้าวของข้าวตราฉัตร ในไตรมาส 1/2559 มีปริมาณรวม 2.6 แสนตันข้าวสาร หรือคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 6 หมื่นตัน มูลค่า 1,500 ล้านบาท และยอดส่งออก 2 แสนตัน มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นประมาณ 2% ของยอดขาย ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อน และสูงกว่ากำไรของตลาดรวมข้าวที่มีอยู่ประมาณ 1% เท่านั้น เนื่องจากตราฉัตรมุ่งเน้นแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ ไม่เน้นแข่งราคา จึงคาดว่ายอดขายรวมของข้าวตราฉัตรทั้งปีจะอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายต่างประเทศ 70% และยอดขายในประเทศ 30% และคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายฐิติกล่าวว่า สำหรับภาพรวมของราคาข้าวขาวของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงอย่างหนักมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาข้าวหอมมะลิที่ผ่านมายังทรงตัวอยู่ที่ราคา 32-33 บาท/กิโลกรัม (กก.) คาดว่าประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเห็นการปรับตัวลดลงของราคาข้าวหอมมะลิ ของไทยอีกครั้ง แม้ว่าปริมาณการผลิตข้าวจะลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ปัญหาหลักคือ สต็อกข้าวของรัฐบาลที่มีจำนวนมาก จึงเป็นตัวถ่วงราคาข้าวให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลดลงต่อเนื่องในปีี้ ส่วนกำลังซื้อในต่างประเทศยังต้องเฝ้าติดตาม โดยเฉพาะประเทศผู้ซื้อที่มี สินค้าหลักของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีรายได้ลดลงมากกว่า 50% และกำลังซื้อของประชาชนในประเทศระดับกลางและระดับล่างยังน่าเป็นห่วง จึงยังเป็นปัจจัยที่ข้าวไทยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายฐิติกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ช่วง 9 เดือนจากนี้กำลังซื้อของโลกหรือของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศยังน่า เป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่าการส่งออกน่าจะได้ตามเป้าประมาณ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนส่งออกได้ประมาณ 9 ล้านตัน ทั้งนี้สินค้าข้าวพรีเมียม อาทิ ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดเกรดที่ไม่มีปัญหาเรื่องปลอมปนจะยังเติบโตได้ รวมไปถึงกลุ่มข้าวหอมมะลิใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความต้องการนำไปแปรรูป เป็นเส้นหมี่ ขนมปัง และกลุ่มสุดท้ายคือสินค้าพรีเมียมขายผ่านภัตตาคาร ร้านอาหาร ยังดีอยู่มาก ผู้บริโภคยอมจ่ายแม้ราคาจะสูงเพราะมั่นใจได้ของคุณภาพดี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2559 มีจำนวน 453,275 ตัน มูลค่า 211.925 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 30.3% และมูลค่าลดลง 21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 650,507 ตัน มูลค่า 269.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 มีจำนวน 1.88 ล้านตัน มูลค่า 788.768 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.555 ล้านตัน มูลค่า 651.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เมียนมาร์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2015/16 ประเทศเมียนมาร์จะมีผลผลิตข้าว พืชผลตระกูลถั่วลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวโพดจะเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าข้าวสาลีนั้นก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของผลผลิตข้าวนั้นคาดว่าในปีการตลาด 2015/16 จะมีผลผลิตประมาณ 12.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3% จากจำนวน 12.6 ล้านตัน ในปี 2014/15 เนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา (สิงหาคม-กันยายน 2558) เกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เมียนมายังประสบภัยภาวะภัยแล้งทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูนาปรังด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ล้านตัน ในปี 2016/17 เพราะสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2015/16 จะมีความต้องการบริโภคประมาณ 10.72 ล้านตัน และเพิ่มเป็น 10.75 ล้านตัน ในปี 2016/17 ขณะที่อัตราการบริโภคข้าวของประชากรในเขตเมืองนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 180 กิโลกรัมต่อคนต่อปี น้อยกว่าอัตราเฉลี่ยของประชากรในชนบทที่อยู่ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

สำหรับการส่งออกข้าวนั้น ในปี 2015 มีการส่งออกประมาณ 1.73 ล้านตัน โดยกว่า 80% ส่งไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ ส่วนในปี 2016 นี้คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 1.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตจะลดลง และในปี 2017 คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นจากการที่มีการเพาะปลูกข้าวมากขึ้นในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม

ทางด้านนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรนั้น ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งเมียนมาร์(The Myanmar Agricultural Development Bank; MADB) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดเตรียมเงินกู้เพื่อการผลิตไว้ประมาณ 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อปล่อยกู้ให้เกษตรกรในอัตรา 100,000 จ๊าด หรือประมาณ 85 เหรียญสหรัฐฯต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 เอเคอร์สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและอ้อยโดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา 5% แต่จำกัดไว้ที่รายละ 10 เอเคอร์ นอกจากนี้รัฐบาลยังช่วยเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกรโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร ระบุว่าผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะลดลงถึง 300,000 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และผลผลิตอาจจะเสียหายเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปีหากเกิดภาวะฝนตกหนักในประเทศในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งในขณะนี้ทางการเริ่มแน่ใจแล้วว่าผลผลิตข้าวจะลดลงและจะต้องมีการปรับปรุงตัวเลขผลผลิตใหม่ แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับลดตัวเลขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางการรายงานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีผลผลิตข้าวเปลือกได้รับความเสียหายไปประมาณ 299,558 ตัน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณผลผลิต 540,469 ตัน ที่เสียหายจากภาวะภัยแล้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปี 2009-10 ขณะที่ทางการได้ประเมินความเสียหายทางการเกษตรในเบื้องต้นไว้ที่ประมาณ 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังไม่ได้มีการประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งมักจะเกิดตามหลังปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติและมักจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหาร (The State Logistics Agency; Bulog) ให้ความมั่นใจว่าจะมีสต็อกอาหารเพียงพอสำหรับช่วงเดือนรอมฎอนในเดือนมิถุนายนศกนี้ โดยในขณะนี้มีสต็อกข้าวประมาณ 1.9 ล้านตัน ข้าวโพดประมาณ 1.5 ล้านตัน เป็นต้น โดยในแต่ละเดือน Bulog มีภาระที่จะต้องจัดสรรข้าวประมาณเดือนละ 300,000 ตัน และตามปกติในเดือนรอมฎอนความต้องการบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ดังนั้นข้าวในสต็อกที่มีประมาณ 1.9 ล้านตัน จึงน่าจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคได้ประมาณ 6.58 เดือน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรอินเดียรายงานผลการพยากรณ์ครั้งที่ 3 ของปีการตลาด 2015/16 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 103.36 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 105.48 ล้านตัน ในปีการตลาด 2014/15

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า การจัดหาข้าวในปีการตลาด 2015/16 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ณ วันที่ 22 เมษายน สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 31.3 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 18% แต่ในช่วงสองเดือนสุดท้ายที่ผ่านมาการจัดหาข้าวเริ่มชะลอลง เนื่องจากในหลายแคว้นเริ่มสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยในหลายๆแคว้นที่สำคัญสามารถจัดหาข้าวได้มากกว่าที่ผ่านมา เช่น แคว้น Punjab และ Haryana ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะที่ในแคว้นที่อยู่ทางตะวันออกและทางใต้คาดว่าจะการจัดหาข้าวจะน้อยกว่าปกติเนื่องจากคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตรองจะลดลงจากภาวะภัยแล้ง

ทางด้านสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน รัฐบาลมีสต็อกประมาณ 28.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมากกว่าสต็อกขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 13.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลยังคงมีภาระที่ต้องจัดสรรข้าวให้ประชาชนเป็นจำนวนมากและยังมีความต้องการใช้ข้าวในโครงการอื่นๆอีกซึ่งคาดว่าจะทำให้สต็อกข้าวลดลงอีกในช่วงครึ่งหลังของปี ดังนั้นจึงคาดว่าสต็อกข้าวสิ้นปี 2015/16 จะเหลือประมาณ 13.8 ล้านตัน โดยเป็น

สต็อกของรัฐบาลประมาณ 11.2 ล้านตัน และของเอกชนประมาณ 2.6 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนประมาณ 17.8 ล้านตัน (สต็อกของรัฐบาลประมาณ 14.2 ล้านตัน และของเอกชนประมาณ 3.6 ล้านตัน)

ทางการส่งออกข้าวนั้น ในปีนี้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ต้นปีเพราะความต้องการนำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของประเทศผู้ซื้อในแอฟริกาลดลงจากภาวะราคาน้ำมัน ทั้งนี้จากข้อมูลของทางการระบุว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.8 ล้านตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยในปีการตลาด 2015/16 คาดว่าอินเดียจะส่งออกได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 12.2 ล้านตัน มรปีการตลาดที่ผ่านมา สำหรับในปีปฏิทิน 2016 นี้ คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน เช่นกัน ส่วนในปีการตลาด 2016/17 และปีปฏิทิน 2017 นั้น คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 7 ล้านตัน เพราะคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณจำกัด

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 825,204 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 736,789 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-26 เมษายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 150,327 ตัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 176,855 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

T R E E A